
 
 

 
กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  

พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธกิาร  
 
 
 
 
 
 
 

 เม่ือวันพุธท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ไดมีการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๕ โดยมี นายตวง  อันทะไชย 
ประธานคณะกรรมาธิการ ทำหนาท่ีประธานในการประชุม มีการพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

♦ พิจารณาผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ 

และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติดานการศึกษา  

 นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง ในฐานะประธาน 

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร งร ัดการปฏิร ูปประเทศและการจัดทำ 

และดำเน ินการตามยุทธศาสตร ชาติด านการศึกษา กลาวว า คณะอนุกรรมาธิการไดม ีการประชุม 

คณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื ่อวันจันทรที ่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (โปรแกรม  

Cisco Webex Meetings) โดยพิจารณาศึกษาโครงการสรางโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่หางไกล

เปนครูร ุ นใหมเพื ่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน หรือครูร ัก(ษ)ถิ ่น ของกองทุนเพื ่อความเสมอภาค 

ทางการศึกษา (กสศ.) 

ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการไดเชิญรองศาสตราจารยดารณี  อุทัยรัตนกิจ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู

สำหรับโรงเรียนในพื้นที่หางไกล และนายอุดม  วงษสิงห ผูอำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา เขารวมประชุม 

กับคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งไดใหขอมูลวา โครงการดังกลาวมุงสรางโอกาสใหแกนักเรียนยากจนที่มีศักยภาพและมีจิตวิญญาณ 

ความเปนครู ใหไดศึกษาตอจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรอยางมีคุณภาพ เพื่อบรรเทาปญหา 

ขาดแคลนครูและกระตุ นการสรางตนแบบของสถาบันผลิตและพัฒนาครูสาขาประถมศึกษาและปฐมวัยที ่มีการจัดการเรียนรู แนวใหม  

อันจะนำไปสูการปรับเปลี่ยนบทบาทครูในอนาคต รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในระบบการผลิตและพัฒนาครูใหสอดคลองกับบริบทในแตละพ้ืนท่ี

และความตองการโดยรวมของประเทศเพ่ือชวยลดความเหลื่อมล้ำและสราง 

ความเสมอภาคทางการศึกษา นอกจากนี้ ยังใหความสำคัญกับคุณภาพ 

การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที ่จะเปนกลไกสำคัญในการผลิต 

และพัฒนาครูรุนใหมได ตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคลองกับความตองการ

ของชุมชน  
 

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 



 
♦ พจิารณาผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา 

 นายศักดิ ์ไทย  สุรกิจบวร กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

การอาชีวศึกษา กลาววา คณะอนุกรรมาธิการไดมีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งท่ี ๑  

เม ื ่อว ันพุธท ี ่  ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ผานสื ่ออิเล ็กทรอนิกส (โปรแกรม Cisco Webex Meetings)  

โดยเชิญคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

และคณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง เขารวมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาครูอาชีวศึกษา ซึ่งสรุปปญหาสำคัญในการผลิตครู

อาชีวศึกษาไดดังนี้ 

๑) การผลิตครูอาชีวศึกษาตองอาศัยความรวมมือจากทั้งภาคการผลิต (สถาบันอุดมศึกษา) ภาคการใชงาน (สำนักงานคณะกรรมการ 

การอาชวีศึกษา) และภาคประกอบการ ในการรวมมือกันออกแบบหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดคุณภาพสูงสุด 

๒) การผลิตครูอาชีวศึกษาควรเปนระบบปดและตองมีตำแหนงบรรจุใหครบถวนโดยตองสำรวจความตองการครูอาชีวศึกษา

สาขาอาชีพตาง ๆในระยะ ๕ ป เพื่อใหหนวยผลิตครูไดวางแผนในผลิตครูที่มีสมรรถนะตรงตามความตองการ รวมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษา 

แกผูท่ีสนใจเขาศึกษาอยางตอเนื่อง 

๓) หนวยรับรอง (คุรุสภา) ควรปรับปรุงหลักเกณฑการขอใบประกอบ 

วิชาชีพครูที ่แตกตางจากการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และตองแยกยอยในสาขาตาง  ๆ 

แบบเฉพาะทาง หรืออาชีวศึกษาอาจมีหนวยงานดังกลาวเปนการเฉพาะเพื ่อให 

การดำเนินการตาง ๆ เปนไปอยางคลองตัวมากท่ีสุด  

ทั ้งนี ้ ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ นำขอมูล สาระสำคัญ และ

รายละเอียดที่ไดจากการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประกอบเปนขอมูล 

ในการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

ภาพ – ขาว โดย ชาณุ – เบญญา 
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